

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๐๐๖/ว ๑๔๕๘



กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการสัมมนา จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ สำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ จึงขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว
และขอเชิญ นายธงชัย จันทร์จูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา และร่วมเป็นวิทยากร
ในการอภิปรายคณะ เรื่อง “การขยายผลงานวิจัยสู่ ศพก. ต้นแบบ” ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เข้าร่วมสัมมนามาตั้งจ่าย ณ สำนักงานคลังจังหวัดต่อไป ซึ่งขอให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ รายละเอียดตามกำหนดการสัมมนา และการโอนจัดสรรงบประมาณตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเกษตรจังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒินัย ยวนานนท์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โทร ๐๒ ๙๔๐ ๖๐๕๔

E-mail : doaeresearch20@gmail.com